

# ถกเอกชนปักธงทางแชมป์ข้าวโลก

## ชู 10 สายพันธุ์ใหม่-‘ธรรมนัส’สั่งต้องทนท่วมแล้ง

‘ธรรมนัส’ สั่งพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง-ท่วม ด้านกรมการข้าวเตรียมรับรองอีก 10 สายพันธุ์ รม.ย.นี้ หรือเอกชนหวังทวงแชมป์ข้าวโลก

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายกรมการข้าวดำเนินการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวนาในทุกมิติ อาทิ ข้าวที่ให้ผลผลิตดีภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ข้าวคุณภาพสูง ข้าวหอม ข้าวโภชนาการสูง ข้าวเหนียว คุณภาพดี หรือแม้แต่ข้าวญี่ปุ่น รวมไปถึงรัฐพืชเมืองหนาว ซึ่งกรมการข้าวมีการวางแผนการรับรองพันธุ์ข้าวในทุกปี อย่างน้อยปีละ 4-5 พันธุ์ ซึ่งพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่จะรับรองพันธุ์นั้นต้องเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาให้สามารถทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ในพันธุ์เดียวกัน อีกทั้งมีความเหมาะสมในการปลูกแต่ละนิเวศของการปลูกข้าวในประเทศไทย ตลอดจนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้มีโอกาสแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา กรมการข้าว จึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนา กรมการข้าวจึงเตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 10 สายพันธุ์ช่วงเดือนธ.ย.2567 และทุกสายพันธุ์จะมีเมล็ดพันธุ์เพียงพอรองรับความต้องการของชาวนาทั่วประเทศ

“เตรียมเจรจากับเอกชน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการส่งออกข้าวไทย และที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้าวประกวดชิงแชมป์โลก เพื่อทวงแชมป์ข้าวโลกกลับมาไว้ในมือของไทย ให้ชาวนาไทยให้ได้และเชื่อว่าสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนาโดยกรมการข้าว น่าจะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกแน่นอน”

นายณัฐกิตติ์กล่าวว่า พันธุ์ข้าวทั้ง 10 สายพันธุ์ มีความหลากหลายประเภท ทั้งข้าวขาวพื้นนุ่ม ข้าวขาวพื้นแข็ง ข้าวหอมไทย ข้าวเหนียว ข้าวญี่ปุ่น ข้าวพื้นเมือง และข้าวสาลี ซึ่งข้าวแต่ละประเภทจะมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน อาทิ ข้าวขาวพื้นแข็ง อายุสั้น 90-100 วัน ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไป 10-15 % ศักยภาพการให้ผลผลิต 1,000-1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นต้น

# จบข้อพิพาทสปก.

## 'กรมแผนที่ทหาร' ชี้ อยู่นอกเขตอุทยาน 'ธรรมนัส' แฉลงยูดี มุงจับมือพิทักษ์ป่า

ปัญหา ส.ป.ก.รุกที่อุทยานเขาใหญ่ได้ข้อสรุป  
หลังกรมแผนที่ทหารสรุป One map ชี้ ส.ป.ก.  
อยู่นอกเขตอุทยานฯ "ธรรมนัส" ★ มีต่อหน้า 9



**ได้ข้อยุติ**  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รมว.เกษตรฯ แฉลงสรุป  
กรณี "ส.ป.ก.รุกเขาใหญ่"  
หลังกรมแผนที่ทหารสำรวจ  
พื้นที่ ส.ป.ก. และจัดทำ  
แผนที่ One map แล้วเสร็จ  
ยืนยันข้อพิพาททั้ง 2 หนวย  
งานไม่มีใครผิดใครถูกเนื่อง  
จากถือแผนที่คนละฉบับ.

**จบข้อพิพาท ☆ ต่อจากหน้า 1**  
แฉลงจบแล้วข้อพิพาทพบเหตุถือแผนที่คนละฉบับ  
พร้อมทำเป็นพื้นที่กันชนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เกิด  
ปัญหา ยืนยัน "บักป๊อด" ไม่มีความขัดแย้ง จากนี้  
2 กระทรวง มุ่งหน้าจับมือพิทักษ์ป่า  
ปัญหา ส.ป.ก.รุกพื้นที่อุทยานเขาใหญ่  
จนกลายเป็นข้อพิพาทระหว่าง 2 กระทรวง คือ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สร้างความคาใจให้คน  
ทั่วประเทศว่า "ทำอย่างนี้ก็ได้หรือ" ได้ข้อสรุปลงแล้ว

ทั้งนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 ก.พ.  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์  
แถลงข่าวภายหลังกรมแผนที่ทหารได้สำรวจพื้นที่  
ส.ป.ก.นครราชสีมา ที่ไปทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
เขาใหญ่ จนเกิดข้อพิพาทระหว่าง 2 หน่วยงาน  
คือกระทรวงเกษตรฯกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมว่า กรมแผนที่ทหารได้ทำหนังสือ  
ถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี หลังจัดทำ  
แผนที่ One map แล้วเสร็จ นายกฯได้สั่งการ  
ให้ตนกับ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รมว.ทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอยืนยันว่ากรณีที่เกิด  
ข้อพิพาททั้ง 2 หน่วยงานไม่มีใครผิดใครถูกเนื่องจาก  
ถือแผนที่คนละฉบับไม่มีใครมีเจตนาร้ายที่จะไป  
ทำลายทรัพยากรในส่วนราชการของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน  
ร.อ.ธรรมนัสยังกล่าวอีกว่า ขอชื่นชมนายไชยา

ทวยหงส์ทอง ทน.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นายชัยวัฒน์  
ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักงานอุทยานแห่งชาติ กรม  
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทีมงานที่  
กล้าหาญลุกขึ้นมาปกป้องป่า ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ  
มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ที่มี  
พฤติกรรม سوءผิดกฎหมายในการออกเอกสารสิทธิ  
ส.ป.ก.พร้อมทั้งมอบที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายร้องต่อ  
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  
หากตรวจพบการทำผิดตามกฎหมายจะดำเนินคดี  
ตามกฎหมายมาตรา 157 และเรื่องวินัยร้ายแรง  
จะไม่ทำอะไรที่เป็นการรังแกข้าราชการ หากดำเนินการ  
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อย่าไปกลัว แต่หากประพฤติด  
มิชอบจะดำเนินการเอาผิด

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวยืนยันด้วยว่า หนังสือที่  
เจ้ากรมแผนที่ทหารนำเสนอต่อนายกฯระบุชัดเจน  
พื้นที่ที่ ส.ป.ก. ไปปักหมุดอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ไม่ได้  
อยู่ในเขตอุทยาน แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้  
กับพื้นที่อุทยานเขาใหญ่ เห็นว่าควรกันเป็นพื้นที่กันชน  
ด้านคนเป็น ส.ป.ก.จังหวัด ถ้าถามจิตสำนึกถามที่  
นายชัยวัฒน์เคยระบุไว้ก็ไม่ควรทำอย่างนี้จะนำ  
พื้นที่นี้มาทำเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ได้หารือกับ พล.ต.อ.  
พัชรวาท ปลัดทั้ง 2 กระทรวงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเห็น  
พ้องว่าต้องแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ได้บังคับบัญชาทะเลาะกัน  
แต่ไม่โทษใครเพราะต่างฝ่ายถือแผนที่คนละฉบับ  
ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเอง

“ผมได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ส.ป.ก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่า จัดสรรที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือจัดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นเกษตรกรเข้าไปทำกินหรือไม่ หากพบว่าเป็นรีสอร์ท หรือโรงแรมจะยึดคืน เรื่องนี้ได้ให้สำรวจทั่วประเทศด้วยในลักษณะเดียวกัน หากพื้นที่ยังไม่ได้จัดสรร 2 หน่วยงานมีการหารือกันแล้วจะทำเป็นป่า ใครที่ไม่ได้ใช้พื้นที่ทำการเกษตรหรือไม่ใช่เกษตรกรจริงขอให้มอบตัวอย่าให้ฝ่ายกฎหมายต้องลงไปจัดการ พื้นที่นี้จะทำผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ พื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงก็จะเปิดถนนให้หมด เรื่องในบ้านเมื่อคุณทำผิดคุณต้องเจตนาอะไรเราทั้งหมด ใครทำอะไรอยู่รับกรรมไปแล้วกัน ไม่มีละเว้น” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

รมว.เกษตรฯกล่าวอีกว่า นายกลงมาสั่งการด้วยตัวเองไม่ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ได้ประชุมที่ดิน 72 จังหวัด ได้ข้อสรุปว่าต่อจากนี้ 2 หน่วยงานจับมือพิทักษ์ป่า พิทักษ์พื้นที่อุทยานด้วยกันทำกันชนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตนกับ พล.ต.อ.พัชรวาทไม่มีข้อบาดหมางหรือข้อขัดแย้งใดๆทั้งสิ้น ตนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องเสมือนเป็นเด็กให้ความเคารพนับถือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแสดงความกล้าหาญปกป้องผืนแผ่นดินไทย ให้กำลังใจ ส.ป.ก.ในการทำงานอย่าไปกลัว หากทำโดยบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าประพฤติมิชอบจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด

## "ธรรมนัส" ยืนยันประตุน้ำวังหินแล้วเสร็จปี 68

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะติดตามโครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำวังหิน บ้านเชิงคอย หมู่ 3 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายอัฐวิชัย นาควัชระ ผอ.สนง.ชลประทานที่ 1 นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ นายณัฐกร ภัทรพนธ์ นายอำเภอจอมทอง นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผอ.โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน พร้อมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

กลุ่มชาวบ้านร้องขอให้ รมว.เกษตรฯ ดำเนินการก่อสร้างให้เร็วที่สุด โดยเร่งดำเนินการในปีงบประมาณ 67 เพราะไม่อยากรอถึงปี 68-69 จะ

ทำให้เกิดการล่าช้าเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ประตูระบายน้ำวังหิน ถูกอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายและใช้การไม่ได้ ทางกรมชลประทานได้แก้ไขด้วยการสร้างใหม่ และจะใช้งบเบิกจ่ายปี 67-68 ทำการก่อสร้าง งบประมาณ 260 ล้านบาท เดิมมีประตูระบายน้ำเก่าอยู่แล้ว ไม่ต้องขอพื้นที่ก็สามารถดำเนินการได้เลย การขอใช้งบกลางปี 67 ดำเนินการไม่ได้แล้ว แต่ได้ใช้งบเหลือจ่ายปี 2567 มาใช้ในการก่อสร้าง โดยปี 67 งบประมาณ 130 ล้านบาท และปี 68 อีก 130 ล้านบาท ก็จบด้านงานก่อสร้างพอดี ด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ของกรมชลประทานสามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่แล้ว.

# 'ธรรมนัส'เคลียร์ชัดแย้ง โละสปก.พื้นที่กันชน

## สุแกนทั่วปท.ปลูกป่าแทน สั่งสอบสิทธิรอบเขาใหญ่ ลุ้นเจอสร้างรีสอร์ทยัดคั้น บิกปิดป่าเถาเหล่าผู้กอง

นายกฯเผยยุติปม ส.ป.ก.เขาใหญ่  
ธรรมนัสยัน กษ.-ทส.เคลียร์แล้ว  
สั่งเพิกถอนสิทธิในพื้นที่กันชน  
ทั่วประเทศ (อ่านต่อหน้า 16)

แถลง - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำหลักฐาน  
ประกอบการแถลงกรณีหลักหมุด ส.ป.ก.4-01  
ปักใกล้พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ตึกนารี  
สโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

ต่อจากหน้า 1

ส.ป.ก.

นายกฯเผยยุติปมส.ป.ก.เขาใหญ่

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบ  
รัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  
ถึงการแก้ปัญหาออกเอกสารสิทธิแสดงการ  
ครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ทับซ้อนพื้นที่อุทยาน  
แห่งชาติเขาใหญ่ จนครราชสีมาว่า เรื่อง  
นี้มีทางออกที่ชัดเจนจากการพูดคุยกับทุก  
หน่วยงาน ทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ (กษ.) รวมไปถึงกรมแผนที่ทหาร ใน  
การแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่จังหวัด  
นครราชสีมา โดยการสำรวจพื้นที่ของกรม  
แผนที่ทหาร สามารถเดินสำรวจพื้นที่ได้เร็ว  
กว่าที่คาดไว้ จากเดิมคาดว่าจะจบภายใน 3  
สัปดาห์ แต่ปรากฏใช้เวลาเพียงสัปดาห์เดียว  
นายเศรษฐากล่าวว่า ส่วนข้อสรุปในเรื่อง  
ดังกล่าว กษ.จะยึดหลักการโดยจะประกาศ  
ว่าจะไม่นำที่ดินตามแนวเขตกันชน หรือ



พื้นที่คาบเกี่ยว มาใช้แบ่งที่ดินเพื่อจัดสรร เป็นที่ดิน ส.ป.ก. และให้ ทส.ส่งเสริมเรื่อง การปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าว ให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า นอกจากนี้ เลขาธิการ ส.ป.ก.จะร่วมกับกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วย งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินของรัฐทุก ประเภท จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเข้า ล่ารวจและหาข้อยุติในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาท ระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส่วน รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ กษ. จะเป็นผู้ชี้แจง แลลงข่าวต่อไป

### ธรรมนัสยันกษ.-ทส.เคลียร์แล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล ร.อ.ธรรมนัส พรหม เผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ แลลงภายหลังกรมแผนที่ทหารได้ ล่ารวจพื้นที่ ส.ป.ก.ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ เตรียมประกาศไม่ให้นำที่ดินแนว กันชนออกเป็นที่ดินทำกิน ส.ป.ก.ว่า เมื่อช่วง เช้าที่ผ่านมา กรมแผนที่ทหารได้ทำหนังสือ ถึงนายกฯ หลังจัดทำแผนที่ One map กรณี นี้เสร็จแล้ว นายกฯจึงสั่งการให้ตนพร้อม พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รัฐมนตรีว่าการ ทส. แลลงข่าว โดยยืนยันว่า ทั้ง 2 หน่วยงานไม่มีใครผิดใครถูก เนื่องจาก ถือแผนที่คนละฉบับ ไม่มีใครมีเจตนาร้ายที่จะ ไปทำลายทรัพย์สินส่วนราชการของสำนักงาน ปฎิรูปที่ดิน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ขอชื่นชมนาย โสภยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ และนายชัยวัฒน์ ลิมลีชิต อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่ง ชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช และทีมงานที่กล้าหาญ ลุกขึ้นมาปกป้องป่า โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการตั้งกรรมการสอบเจ้าหน้าที่ปฏิรูป ที่ดิน ที่มีพฤติกรรมล่อลวงกฎหมายในการ ออกเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. พร้อมทั้งมอบที่ บริक्षाฝ่ายกฎหมายแจ้งความต่อสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ททุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดังนั้นหากตรวจ พบผิดตามกฎหมาย จะดำเนินคดีประมวล กฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานล่อลวงยักย

แรง อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าจะทำอะไร อะไรที่ เป็นการรังแกข้าราชการ หากดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ใจก็อย่าไปกลัว แต่หากประพฤติ มิชอบก็จะดำเนินการเอาผิด

### ชี้พื้นที่เขาใหญ่ออกส.ป.ก.ไม่ได้

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวต่อว่า ยืนยันว่าหนังสือ ที่เจ้ากรมแผนที่ทหารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ชัดเจนว่า พื้นที่ที่ ส.ป.ก.ไปปักหมุด อยู่ในเขต ปฎิรูปที่ดิน ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยาน แต่เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับพื้นที่อุทยานฯ เขาใหญ่ จึงเห็นว่าควรกันเป็นพื้นที่กันชน ถัดมาเป็น ส.ป.ก.จังหวัด ถ้าถามจิตสำนึก ตามที่นายชัยวัฒน์ระบุว่าไม่ควรทำอย่างยิ่ง ที่จะนำพื้นที่นี้มาทำเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ยืนยัน ว่าได้หารือกับ พล.ต.อ.พัชรวาท ปลัดทั้ง 2 กระทรวง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เห็น พ้องว่าต้องแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ได้บังคับบัญชา ทะเลาะกัน แต่ไม่โทษใคร เพราะต่างฝ่ายถือ แผนที่คนละฉบับ ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของ ตัวเอง นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ตรวจสอบพื้นที่ ส.ป.ก.รอบเขาใหญ่ทั้งหมดว่า จัดสรรที่ดินโดย ผิดกฎหมายหรือไม่ หรือจัดโดยมิชอบด้วย กฎหมาย เป็นเกษตรกรเข้าไปทำกินหรือไม่ หากพบว่า เป็นรีสอร์ท หรือโรงแรมจะยึดคืน

### ล่ารวจทั่วปท.-ถ้าผิดเพิกถอน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า เรื่องนี้ได้ให้ล่ารวจ ทั่วประเทศด้วยในลักษณะเดียวกัน หากพื้นที่ ยังไม่ได้จัดสรร ทาง 2 หน่วยงานมีการหารือ กันแล้วว่าจะทำเป็นป่า ดังนั้นใครที่ไม่ได้ใช้ พื้นที่ทำการเกษตรหรือไม่ใช้เกษตรกรจริงก็ ขอให้มอบตัวซะ อย่าให้ฝ่ายกฎหมายลงไป จัดการ พื้นที่นี้จะทำผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ ทั้งนี้ ย้ำว่าพื้นที่ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ จะเพิกถอนให้หมด เรื่องในบ้านเมื่อคุณทำผิด คุณล่อลวงเอาอะไร เรารู้หมด ใครทำอะไรอยู่ ก็รับกรรมไปแล้วกัน ไม่มีละเว้น

“นายกฯลงมาสั่งการด้วยตัวเอง ไม่ให้เกิด ข้อพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ผมประชุมที่ดิน 72 จังหวัด และได้ข้อสรุปว่า ต่อจากนี้ 2 หน่วยงานจับ มือพิทักษ์ป่าพื้นที่อุทยานด้วยกัน ทำกันชน ทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา” ร.อ.ธ รมนัสกล่าว และว่า ขอยืนยันว่า ตนกับ พล.ต.อ.พัชรวาท ไม่มีข้อบาดหมาง หรือขัด

แย้งใดๆ ทั้งสิ้น เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น น้อย เปรียบเสมือนเป็นเด็กก็ให้ความเคารพ นับถือ

### ปักปัดยันไม่ขัดแย้งธรรมนัส

ด้าน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ สัมภาษณ์ก่อนการประชุม ครม.ว่า ยืนยัน ว่าไม่ได้มีปัญหา กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องข้อพิพาทที่ดิน ส.ป.ก.ทับซ้อนที่เขาใหญ่ ที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มาโดยตลอด ซึ่งท่านก็ยังสุขภาพ ดี และยืนยันจะทำการเมืองต่อ เมื่อถามว่า ยังยืนยันทำการเมืองต่อ ไม่ถอดใจใช่หรือไม่ พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า ไม่มีถอดใจ

วันเดียวกัน ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายอนุรักษ์ 23 องค์กรรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางเข้าพบ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นเอกสารแถลงการณ์ “เซฟเขาใหญ่ให้ปลอดภัยจาก ส.ป.ก.” อาทิ เขาใหญ่เป็นป่าต้นน้ำ เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า จึงควรรักษาไว้เป็นมรดกส่วนรวมไม่ใช่จัดสรร ให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด

ป้องกันการใช้ที่ดินจากกลไกรัฐออก ส.ป.ก.ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน เป็นต้น

# ประชาชาติธุรกิจ

WWW.PRACHACHAT.NET ออนไลน์

หน้าแรก **หุ้น-การเงิน** **อสังหา** **เศรษฐกิจ** **การตลาด** **ก**

## ธรรมนัส รมว.เกษตร กางแผนพลิกฟื้นประมงไทย สู่อการเป็นเจ้าของสมุทร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 14:46 น.



## ‘ธรรมนัส’ รณว.เกษตร กางแผนพลิกฟื้นประมงไทย สู่อการเป็นเจ้าสมุทร พร้อมจับมือทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกฟื้นประมงไทย สู่อการเป็นเจ้าสมุทรในกติกาสากลโลก” ณ โรงแรมแกรนด์ พอร์จูน กรุงเทพฯ

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา IUU ซึ่งภาคประมงของไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล แต่จากการใช้มาตรการ IUU ทำให้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงเปลี่ยนไป





อย่างไรก็ตาม รัฐบาล และกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ได้พยายามแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับบริบทของประมงไทย อีกทั้งยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องราคาสินค้าภาคการประมงตกต่ำ ราคาน้ำมัน การนำเข้าส่งออก และการเก็บภาษี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ปัญหาให้ตรงจุด และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องชาวประมง



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15643

หน้า: 8(ซ้าย)

Col.Inch: 16.62 Ad Value: 20,775

PRValue (x3): 62,325

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ธรรมนัส'ร่วมถกนานาชาติ ใช้ระบบผลิตการเกษตรยั่งยืน

## 'ธรรมนัส'ร่วมถกนานาชาติ ใช้ระบบผลิตการเกษตรยั่งยืน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี  
เปิดงาน Global Forum for Food and Agriculture ซึ่ง  
มีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 80 ประเทศ  
โดยมีผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศ และ ผอ.สำนักงาน  
ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วม  
ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Messe Berlin เยอรมนี

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์และความ  
มุ่งหวังร่วมกันในการเน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคการเกษตร  
และการมุ่งมั่นที่จะใช้การเกษตรที่มีระบบการผลิตที่ยั่งยืน  
ช่วยให้ประชากรทุกกลุ่มเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน รวมถึงการลดอาหารเหลือและขยะอาหาร เพื่อ  
แก้ปัญหาความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และระบบ  
โภชนาการที่ดี รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย SDG ในปี 2030

ทั้งนี้ ภายในงานได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร  
แห่งเชียวลีโอน และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กร IFAD และ  
มหาวิทยาลัยชั้นนำ ร่วมอภิปรายถึงแนวทางในการดำเนิน  
งานเพื่อให้บรรลุ Zero hunger ใน 7 ปีข้างหน้า อีกทั้งยังได้  
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่  
(ผู้แทนเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของบริษัททำการเกษตรแนวตั้ง  
ในอาคาร จากประเทศไทย) ได้แสดงจุดยืนและร่วมสอบถาม  
อภิปรายด้วย

## 'โซยา' ส่งฝนหลวงขึ้นบินลดฝุ่น

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล นายโซยา พรหมา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขึ้นบินปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทั้งนี้เฝ้าติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ลดลงตามนโยบายของรัฐบาล นายกฤษฎา ทวีสิน ที่มีความตั้งใจจะยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในทุกมิติรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอากาศสะอาด โดย PM 2.5 เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง.

## ไชยา'สร้าง Smart Farmer เลี้ยงปลาคัสต์ว์

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสถานศึกษา ให้สร้างเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)

นายไชยา กล่าวว่า จ.เพชรบุรี มีสถานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์กักกันโรคเพื่อการส่งออกของสินค้าปลาคัสต์ว์ไปยังต่างประเทศ และมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีที่มีความพร้อมทั้ง

ศูนย์การเรียนรู้ เครื่องมือ และมีบุคลากรนักเรียน รวมถึงนักศึกษาที่มีความสนใจการทำเกษตรกรรมจำนวนมาก จึงต้องการบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในการผลิตหลักสูตรทางด้านวิชาการและประสบการณ์จริง รองรับอาชีพการเลี้ยงปลาคัสต์ว์เพื่อการส่งออก โดยมอบหมายให้กรมปลาคัสต์ว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ทำงานร่วมกับสถานศึกษา จัดการเรียนการสอน และใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงเกษตรฯ ให้รองรับการทำการเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต

นอกจากนี้ นายไชยา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิจัยการแปรรูปสับปะรด

เป็นอาหารสำหรับโคนมของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี การพัฒนาไก่เขียวห้วยทรายจากไก่พันธุ์พื้นเมืองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงโครงการของนักเรียน อาทิ การศึกษาอัตราการรอดของแห่นางแมวที่เพาะเลี้ยงในน้ำกร่อยโดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากใบทองหลางน้ำที่ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ช่วยให้การเจริญเติบโต และโครงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเพื่อจำหน่ายเป็นต้น พร้อมทั้ง เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของวิทยาลัยฯ ที่สอนทำอาหารสัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์โค และการทำสัควาล เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถหารายได้เลี้ยงชีพได้ตั้งแต่วัยเรียน



ตรวจเยี่ยม : นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกรมปลาคัสต์ว์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กับสถานศึกษา ใช้องค์ความรู้งานวิจัย สร้างเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer)



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

อนุชา'จ่อลดค่าธรรมเนียม สัตว์น้ำผ่านท่าฯช่วยชาวประมง

## 'อนุชา'จ่อลดค่าธรรมเนียม สัตว์น้ำผ่านท่าฯช่วยชาวประมง

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพร พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานขององค์การสะพานปลา (อสป.) โดยมีนายวิรัตน์มาประณีต รอง ผวจ.ชุมพร นายวิชัยสุดสวัสดิ์ สส.เขต 1 ชุมพร น.ส.อนงค์นาคจำแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ รมว.เกษตรฯ นายปรีดา ยิ่งสุขสถาพร ผู้อำนวยการ อสป.และผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมที่ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร

นายอนุชากล่าวว่า มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอาชีพประมงและเร่งแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สำหรับ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร ถือเป็นชุมชนประมงที่สำคัญแห่งหนึ่ง ซึ่งได้ให้ความสำคัญ เนื่องจากอาชีพชาวประมงถือเป็นอาชีพดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและสร้างความเป็นอยู่ของพี่น้องให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น เพื่อให้พี่น้องที่ประกอบอาชีพประมงได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงมอบแนวทางให้ อสป. เตรียมประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อมอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับชาวประมงทั่วประเทศต่อไป

นายอนุชา กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพร ยื่นหนังสือร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการเก็บค่าเช่าและสัญญาจาก อสป.ว่าขณะนี้ ได้รับรายงานว่าข้อร้องเรียนต่างๆ อสป.ได้เร่งรัดแก้ไขจนถูกนำไปสู่ข้อยุติแล้ว ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. สำหรับพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงชุมพรดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดได้มอบให้ อสป. รับผิดชอบนั้น อสป.ดำเนินการยุติการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าที่ดินต่างๆ ทั้งหมด และผู้เช่ารายใดที่มีการบอกเลิกสัญญาและมีการทำหนังสือรับสภาพนี้เพื่อผ่อนชำระหนี้ จะดำเนินการยุติหนี้ทันที

2. อสป.ได้เร่งรัดดำเนินการส่งคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์และที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร และส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จากพื้นที่เดิม 140 ไร่ เหลือเพียงใช้ประโยชน์ตามภารกิจ ประมาณ 30 ไร่ สำหรับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือประมง ตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 โดย อสป.จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำ และอื่นๆ ตามประกาศของ อสป.ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรมที่ดิน ถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ยื่นต่อผู้ว่าฯ ชุมพร)

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16790

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 115.86 Ad Value: 127,446

PRValue (x3): 382,338

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขอนแก่นปลูกวัตถุดิบชุมชน เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

# ขอนแก่นปลูกวัตถุดิบชุมชน เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้



**ผู้**ประกอบการภาคอีสานเริ่มต้นจากความชื่นชอบในการทำอาหารและเล็งเห็นความสำคัญของวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ก่อนจะนำมาทดลอง พัฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าขึ้นนำของจังหวัด สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและคนในชุมชน

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและนวัตกรรม เพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 ภายใต้แนวคิด "E-SAN BCG Potential development of substitute products" โดยมีนายศารุณห์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญการอบรมกว่า 120 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนบน



ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ เลยหนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ที่จะเข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ และรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ ที่จะยกระดับขีดความสามารถของตนเองให้พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์สินค้านวัตกรรม BCG ให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้

นายเกรียงศักดิ์ พันเดช เจ้าของแบรนด์ EASY FOOD กล่าวว่า สถานที่ตั้งของแบรนด์อยู่ที่ จ.สกลนคร ซึ่งการทำผลิตภัณฑ์เครื่อง

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16790

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 115.86 Ad Value: 127,446

PRValue (x3): 382,338

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขอนแก่นปลูกวัตถุดิบชุมชน เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้



“เบสซอส” หรือซอสที่เป็นรสชาติพื้นๆ จากนั้นจึงนำไปต่อยอดเป็นซอส ผงปรุงรส และผงหมักอาหารชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนา ผงปรุงรสอาหาร ผงหมักอาหารให้ครอบคลุมเมนูอาหารของภาคเหนือและภาคใต้ หลังจากที่ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสของภาคอีสานและภาคกลางครอบคลุมแล้วทุกเมนู

“การตัดสินใจเข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ประกอบการจากทุกจังหวัดในภาคอีสานมาเข้าร่วม ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละคนที่เข้าร่วมอบรม ก็จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่

ออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่เป็นอย่างมาก เพราะผลิตภัณฑ์ที่ตนเองทำอยู่ก็ใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกในบ้านเราอยู่แล้ว เช่น ชিং ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ ก็ทำให้เราได้มาเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ให้ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชผักที่นำมาจำหน่ายให้กับเราได้อีกด้วย”



น.ส.พัชรินทร์ ทองคำ เจ้าของแบรนด์ “คุณแม่ทองคำ” กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์คุณแม่ทองคำ มีสถานที่ตั้งอยู่ จ.นครราชสีมา ซึ่งจะผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องเทศ เช่น น้ำพริกเผา น้ำพริกแบบแห้ง หอม-กระเทียมเจียว โดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ก็มาจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก

ปรุงรสอาหารสำเร็จรูปมีจุดเริ่มต้นมาจากเมื่อครั้งที่ตนเองเป็นพ่อบ้านที่ต้องทำอาหารให้ลูกๆ และคนในครอบครัวรับประทาน ซึ่งเวลาที่จะทำอาหารแต่ละเมนูก็ต้องไปหาซื้อวัตถุดิบและเครื่องปรุงมากมาย ทำให้เสียเวลาไปมาก ยิ่งปัจจุบันที่สังคมไทยเป็นสังคมเร่งรีบ เวลาที่มีน้อยลง จนวันหนึ่งที่ขับรถส่งลูกไปโรงเรียน ได้สังเกตเห็นร้านขายหมูบั้งหน้าปากซอยที่ตนเองแวะซื้อให้ลูกทานไปบนรถที่ไม่ว่าจะซื้อกินวันไหนรสชาติก็ยิ่งเหมือนเดิม จึงคิดว่าทางร้านน่าจะมีส่วนในการปรุงที่เป็นสูตรเฉพาะ จึงสอบถามกับทางร้านว่ามีส่วนในการปรุงอย่างไร ให้ได้รสชาติที่เหมือนเดิม จนกระทั่งได้สูตรการปรุงมาคร่าวๆ จากนั้นตนเองจึงมาทดลองแยกสูตรการหมักดูว่าความอร่อยของหมูบั้ง 1 ไม้มีรสชาติที่เกิดจากวัตถุดิบใดบ้าง มีการทดลองระยะเวลาในการหมักว่าใช้เวลาเท่าใดถึงจะได้ความนุ่มของหมูที่ต้องการ กระทั่งได้สิ่งที่เรียกว่า

หลากหลาย ทำให้เราได้รู้จักพันธมิตรหรือเครือข่ายเพิ่มขึ้น สามารถกระจายสินค้าไปสู่จังหวัดต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น หรือแม้กระทั่งเกิดการจับคู่การค้าทางธุรกิจ เช่น ผู้ประกอบการรายหนึ่งกำลังทำขนมขบเคี้ยว หากต้องการสินค้าของเราไปจำหน่ายเพิ่มเติมก็สามารถจับคู่ทางธุรกิจกันได้ ที่สำคัญการจัดกรอบรมของกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นที่มุ่งเน้นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ

เป็นอาชีพอยู่แล้ว จึงมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะนำมาต่อยอดและพัฒนาโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบกับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ที่เกษตรกรต่างได้รับผลกระทบ เราจึงเข้ามาช่วยเหลือและร่วมมือกันกับเกษตรกรในพื้นที่ จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากชุมชนอย่างแท้จริง และการเข้ามาอบรมในโครงการนี้ เนื่องจากเรามองว่าต่อให้สินค้าเราดีขนาดไหน แต่หากเราไม่มีพันธมิตร ไม่มีเครือข่าย



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 16790

หน้า: 12(ล่าง)

Col.Inch: 115.86 Ad Value: 127,446

PRValue (x3): 382,338

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ขอนแก่นปลูกวัตถุดิบชุมชน เปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้

ขาย วันหนึ่งสินค้าเราก็ตัน หรือไม่สามารถขยายตลาดให้กว้างขึ้นได้ แต่หากเรามีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานด้วยกันที่เป็นผู้ประกอบการที่มีความหลากหลาย ก็จะสามารถขยายฐานการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ รวมทั้งแนะนำสินค้าของเครือข่ายที่เราารันตีว่ามีคุณภาพ ให้กับลูกค้าที่สนใจและต้องการได้อีกด้วย

การอบรมในครั้งนี้ที่เน้นเรื่อง BCG ก็ยังตอบโจทย์กับผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่โดยตรง ช่วยทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเครือข่ายที่มองในมุมเดียวกัน และที่สำคัญคือสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนที่เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับเราได้

## กฤศเมธ โลโห

## เดิหน้าสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตร

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) กล่าวว่า มกอช.มีภารกิจเป็นหน่วยงานกลางด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร โดยกำหนด ตรวจสอบรับรอง ควบคุม และส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตรตั้งแต่ระดับโรงงานถึงผู้บริโภค ตลอดจนการเจรจาแก้ไขปัญหาทางการค้าเชิงเทคนิค เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเพื่อให้มีคุณภาพและ



ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ที่ผ่านมามกอช. ได้บูรณาการงานด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรและอาหาร “๓S” (Safety, Security & Sustainability) BCG โมเดล และนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการสื่อสารด้านความปลอดภัยอาหาร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงขยายช่องทางการ

ตลาดให้กับเกษตรกรในรูปแบบออนไลน์

ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตจึงต้องการระบบตามสอบสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตร มกอช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จึงได้พัฒนาระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm) เพื่อช่วยยกระดับ



คุณภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้ตราสัญลักษณ์ Q พร้อมทั้ง ได้จัดทำโครงการสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) และเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGT Farm) เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และการจำหน่ายสินค้าเกษตรในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ระบบ QR Trace on Cloud และเว็บไซต์ DGT Farm เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าเกษตรมาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญ คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการเข้าสู่ระบบมาตรฐานความปลอดภัย และผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่ถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืน.



## เกษตรฯ ไซวันนวัตกรรมลดเผา ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าจากขยะมังคุด

# 13



หลากหลาย

# 13

เกษตรฯ ไซวันนวัตกรรมลดเผา  
ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าจากขยะมังคุด



# เกษตรฯ ไซวันนวัตกรรมลดเผา ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าจากขยะมังคุด

**‘ม**ังคุด ราชนิแหงผลไม้ เป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย รัชชาติเป็นที่ชื่นชอบของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปของผลไม้ชนิดนี้ ทำให้มีเศษเหลือทิ้งกลายเป็นขยะจำนวนมาก

วิธีการที่เกษตรกรใช้กำจัดส่วนใหญ่จะนำไปเผาทิ้ง เนื่องจาก





เป็นวิธีกำจัดที่ง่ายและรวดเร็ว แต่อีกด้านหนึ่งการเผาทำให้เกิดปัญหาฝุ่นควันมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ และทำลายสภาพแวดล้อม

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร ศึกษาวิจัยนำสิ่งเหลือทิ้งเหล่านี้ นำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์

โดยนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มมูลค่า และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ และขยายผลสู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

(ศพก.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นางปิยะมาศ โสมภีร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เผยว่า จากงานวิจัยได้ค้นพบสารสกัดจากเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรค

ทีมวิจัยจึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าจากสิ่งเหลือทิ้งจากผลมังคุด โดยนำส่วนเปลือกมังคุดมาวิจัย และพัฒนาทำให้ได้ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้า

ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบูร น้ำมันกานพลู และน้ำมันทีทรี สารสกัดจากเปลือกมังคุดที่สกัดร่วมกับเอทานอล มีฤทธิ์ยับยั้งจำนวนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้มากกว่า

จากผลวิจัยดังกล่าว จึงได้นำมาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้า ที่ใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1. แป้งโรยเท้า นำสารสกัดเปลือกมังคุด ที่สกัดด้วยเอทานอลมาทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกจากเท้าอาสาสมัคร 6 คน พบว่า สารสกัดเปลือกมังคุดเข้มข้น 100 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งเชื้อได้ 17 ไอโซเลท

จากนั้นนำมาทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ และหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้ นำมาทำเป็นส่วนผสมในแป้งโรยเท้า เมื่อนำไปทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 39 คน ความรู้สึกแห้งสบายหลังการใช้ ความรู้สึกในการอยากใช้ผลิตภัณฑ์ และความสะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก

2. สเปรย์ดับกลิ่นเท้า นำสารสกัดเปลือกมังคุดมาใช้เป็นส่วนผสมทำสเปรย์ดับกลิ่นเท้า โดยใช้ความเข้มข้นสารสกัดเปลือกมังคุด 3.13 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้

จากนั้นนำไปทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 39 คน ความรู้สึกแห้งสบายหลังการใช้ ประสิทธิภาพในการระงับกลิ่นหลังการใช้ ความรู้สึกในการอยากใช้ผลิตภัณฑ์ และความสะดวกในการใช้บรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก

3. แผ่นรองรองเท้า นำเปลือกมังคุดมาเผาและบดให้ละเอียด นำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นรองรองเท้า โดยผสมน้ำยางพารา 1,800 กรัม และผงถ่านเปลือกมังคุด 200 กรัม เติลงในแม่พิมพ์โฟมหนา 0.2 มิลลิเมตร

ผสมสารที่มีกลิ่นหอมจากสารธรรมชาติ และมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ได้แก่ การบูร กานพลู และน้ำมันทีทรี ที่ความเข้มข้น 0.5% ได้เป็น 4 สูตร นำไปทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 47 คน ความพึงพอใจหลังใช้ 8 ชั่วโมงทุกสูตรอยู่ในระดับมาก ความสวยงามของแผ่นรองเท้าอยู่ในระดับมาก

4. สติ๊กเกอร์แปะรองเท้า นำเปลือกมังคุดมาเผาและบดให้ละเอียด นำไปผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิล แบ่งเป็นกระดาษรีไซเคิลที่ใส่สารสกัดเปลือกมังคุดที่ความเข้มข้น 3.13 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และกระดาษที่ผสมถ่านมังคุด อัตราเยื่อกระดาษต่อถ่าน 2 ต่อ 1

จากนั้นนำกระดาษมาเจาะเป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มิลลิเมตร แขนในสารที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ได้แก่ การบูร



กานพลู และน้ำมันทีทรี ที่ความเข้มข้น 5% ทั้งหมด 8 สูตร นำไปทดสอบกับอาสาสมัครจำนวน 35 คน ความพึงพอใจหลังใช้ 8 ชั่วโมง ทุกสูตรอยู่ในระดับมาก

นางปิยะมาศกล่าวต่อไปว่า จากการทดลองอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างที่มีกลิ่นเท้า ผลิตภัณฑ์กำจัดกลิ่นเท้าที่ใช้สารสกัดจากเปลือกมังคุด สามารถออกฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและระงับกลิ่นเท้าได้ อาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจถึง 96%

หลังจากได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จึงขยายผลด้วยการนำไปถ่ายทอดเทคนิควิธีการต่างๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชุมชนอื่นๆ เพื่อ



# ข่าวสด

กรอมบาย

Khao Sod (Mid-Day)  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หลากหลาย

วันที่: พุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12146

Col.Inch: 166.73 Ad Value: 258,431.50

หน้า: 1(บนขวา), 6, 13

PRValue (x3): 775,294.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เกษตรกรใช้นวัตกรรมลดเผา ผลิตรักษ์ที่กำจัดกลิ่นเทาจากขยะมังคุด



สร้างรายได้ให้กับสมาชิกของวิสาหกิจชุมชน

ตัวอย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็ม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน ได้นำต้นแบบผลิตภัณฑ์แป้งและสเปรย์ของโครงการนี้

ไปพัฒนาต่อยอดกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ คือ แป้งแก้คัน “กันเทา” และสเปรย์ระงับกลิ่นกาย “ดีจี”

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากผลไม้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเป็นระดับอุตสาหกรรมได้

และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้า เพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมของชุมชนยกระดับรายได้ให้กับชุมชนเกิดการพึ่งตนเองและให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

ที่สำคัญคือช่วยลดขยะ และลดการเผาในภาคเกษตรกรรมได้

## กสส. แจ้ง สอ.ตร.

## พัทลุงส่งแผนฟื้นฟู

จากกรณีมีการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจพัทลุง จก. (สอ.ตร.พัทลุง จก.) ประมาณ 1,500 ล้านบาทจับผู้ต้องหารวมทั้งสิ้น 81 ราย อัยการอยู่ระหว่างพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งคดีฟอกเงินและคดีอาญานั้น เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ทีมข่าวเฉพาะกิจภูมิภาค นสพ.ไทยรัฐ รายงานว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สอ.ตร.พัทลุง มีมติเป็นเอกฉันท์ในการขอรับการช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 1,700 ล้านบาท เพื่อรักษาสภาพคล่องและปล่อยกู้สมาชิก โดยมี

หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รวบรวมและสหกรณ์ อธิปไตยส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น

ล่าสุด อธิปไตยส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้งมายังสหกรณ์ จ.พัทลุงเพื่อประสานให้คณะกรรมการดำเนินงาน สอ.ตร.พัทลุง ส่งแผนฟื้นฟูไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านทางสหกรณ์ จ.พัทลุง อย่างไรก็ตาม การขอสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารรัฐแห่งหนึ่ง เพื่อนำมาฟื้นฟูและแก้ปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์นั้น สหกรณ์ยังมีปัญหาที่ขัดต่อระเบียบของธนาคาร เนื่องจากระเบียบธนาคารดังกล่าวกำหนดว่าสหกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำจะต้องมีผลกำไรติดต่อกัน 3 ปี แต่ สอ.ตร.พัทลุง มีผลกำไรติดต่อกัน 2 ปีเท่านั้น ข่าวสืบหน้าจะเสนอต่อไป.



# MATICHON ONLINE

มติชนออนไลน์

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

M ข่าวในพระราชสำนัก การเมือง > SDG UPDATES เศรษฐกิจ > ในประเทศ > ภูมิภาค ต่างประเทศ >

ภูมิภาค

## 29 ก.พ. คิกออฟปฏิบัติการทำฝนหลวง ลุยลดฝุ่นละออง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 - 18:45 น.

f Facebook X Twitter LINE Copy Link



## 29 ก.พ. คิกออฟปฏิบัติการทำฝนหลวง ลุยลดฝุ่นละออง

นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฝ่ายการเมือง) กล่าวถึงสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 (เกินค่ามาตรฐาน) จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และโดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลได้สั่งการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ชี้นับปฏิบัติการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพฯและปริมณฑล และเฝ้าติดตามสถานการณ์และสภาพอากาศเป็นประจำทุกวัน โดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2566 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ลดลงตามนโยบายของรัฐบาล นายกาเศรษฐา ทวีสิน ที่มีความตั้งใจจะยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในทุกมิติ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน อากาศสะอาด โดย PM2.5 เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

โดยในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเริ่ม Kick Off ปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำปี 2567 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนถึงมีน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ และการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า และการบรรเทาปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นภัยพิบัติของประเทศ ดังนั้น การปฏิบัติการครั้งนี้ จึงเป็นการบรรเทาปัญหาความรุนแรง และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เพื่อเก็บกักน้ำไว้ให้รองรับกับความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอีกด้วย